



ประกาศ โรงพยาบาลทุ่งใหญ่  
เรื่อง รายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบหรือรายวัน  
ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

\*\*\*\*\*

ตามประกาศ โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบหรือรายวัน ประเภทเงินบำรุงของโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึง วันที่ 30 มิถุนายน ๒๕๕8 ตามประกาศโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และดำเนินการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 นั้น

โดยกำหนดเกณฑ์การตัดสินรวมทั้ง ๓ ภาค ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า ๕๐ เปอร์เซ็นต์ และให้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ที่ผ่านเกณฑ์กำหนดไว้เป็นเวลา ๒ ปี นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ โดยเรียงตามเลขประจำตัวสอบตั้งรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ พร้อมทั้งขอยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ก่อนประกาศนี้

ทั้งนี้การแต่งตั้งและคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราวผู้สอบคัดเลือกได้ในครั้งนี้ ผู้มีสิทธิได้รับการแต่งตั้ง และสั่งจ้างตามประกาศนี้ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หากภายหลังปรากฏว่าผู้มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งและสั่งจ้างขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครผู้นั้นจะไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งและสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามประกาศนี้

การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งและสั่งจ้างทางโรงพยาบาลจะมีหนังสือเรียกตัวในลำดับที่จะได้รับการแต่งตั้งโดยผู้ที่ได้รับการเรียกตัวให้ไปรายงานตัวภายในเวลากำหนดตามที่ระบุไว้ในหนังสือเรียกตัวหากไม่ไปรายงานตัวภายในเวลากำหนดถือว่าสละสิทธิ์ ซึ่งทางโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ จะพิจารณาเรียกตัวผู้สอบคัดเลือกได้ที่ขึ้นบัญชีไว้ในลำดับถัดไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายจรัส จันทรตระกูล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งสง รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งใหญ่

บัญชีรายละเอียดผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบหรือรายวัน  
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สด  
แนบท้ายประกาศโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	เลขที่ ประจำตัว สอบ	ลำดับที่ สอบคัดเลือกได้	หมายเหตุ
1.	นางสาวมลฤดี จันทรมิตร	002	๖	<u>เรียกรายงานตัว ลำดับที่ ๑</u> <u>โดยให้มารายตัว</u> <u>ใน ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘</u>
๒.	นางสาวสุพรรณิ คำเที่ยง	003	๓	
๓.	นางกนกนวล พยาบาล	004	๒	
4	ว่าที่ ร.ต.หญิงบุษรา ทิมหิน	005	๑	
5	นางสาวสุภารัตน์ นาคเนนัย	006	4	
6.	นางสาวกุลธิตา ชำนาญกิจ	009	5	